

## ทำความรู้จักกับ...สามี 6 ประเภท...!!

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ค. 2552

### สามี ๖ ประเภท ที่ควรรู้จัก....

... ผู้หญิงเรานั้นต้องมีเสน่ห์ เพราะ เสน่ห์เปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดจิตใจ และสร้างความประทับใจแก่เพศตรงข้าม ความสำเร็จในชีวิตคู่จะเริ่มตนและยืนยาวได้ ถ้าผู้หญิงผู้เป็นภรรยา รู้จักเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง และ รู้จักเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวให้เหมาะสมกับคู่ชีวิตของตน การยิ้มช่วยยวน อย่างที่เรียกว่า ยิ้มมีเสน่ห์ สวนโค้งของเอวและสะโพก ของผู้หญิง ทำให้ชายหลงใหลได้ นัยน์ตาซึ่งเป็นกระจกเงาฉายให้เห็นหัวใจ และปรอทวัดความรู้สึก ก็เป็นที่เกิดแห่งเสน่ห์ได้ แม่แต่นองของผู้หญิง ก็เป็นเสน่ห์ ที่ทำให้หัวใจของชาย เต็มโครมครามได้ ผู้หญิงที่ไม่สวย แต่มีสะโพกกลมใหญ่ ยวนตา อาจทำให้ชายหลงใหลได้ จนไม่เห็นขอบกพรองอื่น ๆ ของเธอ เสน่ห์ของหญิงนี้เอง ที่พาเธอไปสู่ชีวิตคู่จนได้สมรสกัน เสน่ห์ของเธอจะมีที่ไหนบ้าง มีปริมาณและคุณภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ชายผู้เป็นสามีของเธอรู้ดี แล้วผู้ชายละมีเสน่ห์ใหม่ ถ้าเราอยากเรียนรู้ผู้ชาย...ตามไปดู

... นายแพทย์บุตร ประดิษฐ์วิเศษ ได้จำแนกสามีไว้ ๖ ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ..

#### ๑.. สามีจำพวกกดขี่ และ เอาแต่ใจตัวเอง

... ผู้หญิงเป็นอันมาก ที่ชอบได้ผู้ชายประเภทนี้เป็นสามี ผู้ชายประเภทนี้ เป็นเจ้าเหนือหัวในครอบครัว คำสั่งของเขาเป็นกฎหมาย เขาไม่ยอมให้ใครมาขัดขืน ภรรยาแม้จะไม่ดีใจที่เห็นสามีกลับมา บูดกรักแล้วพอ เวลานั่งรับประทานอาหาร มักมีอาการเงิบไปหมด ไม่มีใครกล้าพูดอะไร เมื่อบิดาพูดขึ้น ทุกคนต้องนั่งนิ่งฟัง บางคนมีลักษณะทวารุณ เป็นคนที่ดีลูกดีเมีย อาหารการกิน เขาต้องการอาหารดี เสร็จทันเวลา เงินไม่ใครยอมจ่าย ชอบคาน การชมเชยก็ไม่ค่อยมี มีแต่การด่าว่า ดำหนิติเตียน ... สำหรับความรักลูกเมียมัน ชายพวกนี้ บุตรมักเกลียดบิดา เพราะ รู้สึกว่า ตนขาดความรักจากบิดา ขาดผู้ที่คอยดูแลสั่งสอน ขางมารดานั้น ถ้ายิ่งทนอยู่ได้ ก็คอยประสานรอยร้าวระหว่าง บิดา กับ บุตร อยู่เสมอ หนักเขา ตนเองก็มักจะทนไม่ไหว ต้องระบายความคับข้องใจให้บุตรฟัง แต่แปลก เมื่อบุตรชายโตขึ้น เขาจะเอาอย่างบิดา ที่ต้องการมีอำนาจ เขาก็มักจะทำอย่างบิดาของเขาด้วย

#### ๒.. สามีจำพวกใจดีเกินไป

... สามีประเภทนี้ มีลักษณะตรงกันข้ามกับพวกแรก เป็นคนขี้เกรงใจคน ชอบยกย่องสรรเสริญ และไม่ชอบติเตียนใคร เขามักให้ความร่วมมือเสมอ แม้จะทำผิดก็มักจะให้อภัย เขามักเอาใจคนอื่นมาใส่ใจตน ดังนั้น เงินเดือนที่ได้อะไร ก็มักจะมอบให้ภรรยา ภรรยาจะเป็นผู้กำหนดการใช้จ่าย เช่นให้ค่าน้ำค่าอาหารกลางวัน แม่เวลาตีมีมกตีมีคนเดียว ไม่ชอบคบเพื่อนฝูง ชอบอยู่กับลูกกับเมีย แบบนี้ผู้หญิงชอบ

#### ๓.. สามีจำพวกตระหนี่

... พวกนี้มีนิสัยประหยัด กว่าที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าได้สักครั้ง ต้องคิดแล้วคิดอีก ใครเป็นภรรยา ต้องมีเงินติดตัวมาก ๆ มีฉะนั้น ไมช้าจะต้องเที่ยววิ่งกู้ยืมเงิน หรือไม่ก็ต้องไปขอบิดามารดาของตนมาให้ และเป็นธรรมดาอยู่เอง ที่ชายพวกนี้ชอบแต่งงานกับผู้หญิงมีเงิน ดังนั้น ผู้หญิงที่คิดจะแต่งงานกับผู้ชายประเภทนี้ เธอจะต้องแต่งงานเพราะรักเขาจริง ๆ รักอย่างยอมเสียสละแล้วทุกอย่าง

... ข้อดีของสามีพวกนี้ คือ เวลาเขาตาย ย่อมมีมรดกตกทอด ให้แก่ภรรยาและบุตร จำนวนมาก เพราะ เขาได้เก็บหอมรอมริบไว้มาก และก็แปลกที่จะกล่าวว่า สามีพวกนี้มักจะมีอายุยืนเสียด้วย

#### ๔.. สามีจำพวกเจ้าชู้

... แม้ผู้ชายทุกคนจะมีนิสัยเจ้าชู้ก็จริง แต่ก็ไม่สามารถทำเจ้าชู้ได้ตลอดเวลา เพราะ ใจไม่กล้าพอ การทำตัวเจ้าชู้ต้องเปลืองเงินมาก สามีพวกนี้ แม่จะได้ศึกษาศีลธรรม เกรงครัตินศาสนาเพียงใด ชื่อตรงต่อภรรยามานานเพียงใด ก็อดทำเจ้าชู้ไม่ได้ พบผู้หญิงคนไหนที่หน้าตาห่มดจด ก็อดจีบไม่ได้ เมื่อได้สมประสงค์แล้ว ก็เสาะแสวงหาหญิงอื่นต่อไปอีก เขามักเขาใจว่า คุณเจ้าชู้ ย่อมมีจิตใจลุ่มหลงในความรักเสมอ แต่ความจริงตรงกันข้าม สามีที่เจ้าชู้อย่างแท้จริงนั้น หาได้มีความรักจริงจริงไม่ เขาชอบจีบผู้หญิงเรื่อยไป เพราะ จิตใจของเขาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า เขาเป็นคนที่มีความสามารถ ในเรื่องเพศเพียงใด แต่เขาจะไม่มีวันพิสูจน์ได้เลย เขาจึงต้องทำเจ้าชู้เรื่อยไป จนกว่าธรรมชาติจะมาช่วย ยับยั้งการกระทำของเขา โดยทำให้เขาเกิดอาการกามตายตาน หรือชราลง ... ผู้ชายพวกนี้ อาจเหมาะกับผู้หญิงบางคน ที่มีนิสัยไม่รักใคร่จริง ชอบรักเล่นหรือหญิงที่ไม่มีความหวัง หรือผู้หญิงที่ไม่หนาบงเกินไป เพราะเขาจะช่วยให้เธอสนุกสนาน เธอจะไม่มีเวลาเหงาเลย ถ้าเธอได้สามีจำพวกนี้

#### ๕.. สามีจำพวกผู้ชายตัวเมีย

... ผู้ชายที่มีฮอร์โมนเพศหญิง อยู่ในตัวมากกว่าผู้ชายธรรมดา ยิ่งถ้าเขามีมากผิดปกติแล้ว เขาจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงเลย จึงเห็นได้ว่า มิใช่ความผิดของเขา เขามักเป็นคนโกรธง่าย จู้จี้ชอบซุบซิบนินทา และผูกพยาบาท บางคนติดสุราและดื่มจัด ถ้าแต่งงานกับผู้หญิงธรรมดา มักจะไปไม่ตลอดรอดฝั่ง

#### ๖.. สามีจำพวกรักบ้าน รักลูกรักเมีย

... ผู้หญิงชอบผู้ชายประเภทนี้ ยิ่งสามีเป็นคนรักลูกรักบ้านรักเมีย ก็เป็นยอดปรารถนาของเธอ พวกนี้เป็นบุคคลน่ารัก เมตตากรุณาลูกเมีย ลูกเมียปรนนิบัติก็พอใจและชมเชย ทำให้ลูกเมียหวังเป็นที่พึ่งได้ ทั้งทางจิตใจและทางการเงิน ภรรยาสบายใจได้ ไม่ต้องคอยระวังสามีไปติดหญิงอื่น สามีพวกนี้ ชอบช่วยงานบ้านงานครัว ซุกอยู่กับครอบครัวมากกว่า จะไปเที่ยวกลางคืน เทียนั่งดื่มสุรา บางคนรักบ้านมากเกินไป จนไม่อยากจะเอาลูกเมีย ไปเที่ยวเตร่ ดูหนัง ฟังเพลง หรือสังสรรค์กับเพื่อนฝูง เพราะ เขาคิดว่า ถ้าเขารักบ้าน ภรรยาของเขาก็ควรรักบ้านเช่นกัน

...และอยากบอกว่า

... "ต่อให้ท่านมีทรัพย์สินนับล้าน ถ้าชีวิตในครอบครัวของท่านไม่ราบรื่นแล้ว อย่าหวังเลยว่า จะมีความสุข เพราะ ความสุขอันนี้ ชื่อไม่ได้ด้วยเงิน แต่ท่านจะหาความสุขได้เอง โดยไม่ต้องลงทุนแต่ประการใด หากศึกษาให้ดี ว่าสามีท่านอยู่ประเภทใดแล้วเราผู้หญิงต้องปรับตัวอย่างไรถึงจะอยู่กันยืดยาว โดยที่สามีไม่ไปมีนอภหรือไม่หาเรื่องไปทำงานที่อื่น เพื่อขออยู่ห่างๆ เพราะเมื่อภรรยาแสนดีที่รับไม่ได้ ..."